



4 มีนาคม 2555

รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นคกก.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร จ.สมุทรสาครหวังได้ผู้แทนเกษตรกร 20

เข้ามาผลักดันการแก้ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรที่ยั่งยืน



นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ วัดโรงเข้ ต.โรงเข้ และ โรงเรียนวัดสวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ว่า กระทรวงเกษตรฯ คาดหวังว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีเกษตรกรมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นกว่า 2 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างในเรื่องการเดินทาง เนื่องจากจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศมีเพียง 5,400 หน่วย ทำให้เกษตรกรผู้มาใช้สิทธิ์อาจจะเดินทางไม่สะดวก แต่อย่างไรก็ตาม จากการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญในการออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเลือกตัวแทนเกษตรกรเข้ามาทำงานช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และฟื้นฟูอาชีพในภาคการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะมีเกษตรกรทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ 30% ของผู้มีสิทธิ หรือประมาณ 1,775,970 คน จากจำนวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่มีอยู่ทั้งสิ้น 52,102 องค์กร จำนวน 5,919,305 คน

ทั้งนี้ จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 21.00 น.ของวันนี้ ก็จะทราบว่าผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศที่ลงรับสมัครเลือกตั้งทั้งหมด 119 คน จาก 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จะมีผู้ใดได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้แทนเกษตรกรจำนวน 20 คน ที่ว่างลง โดยเข้ามาร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ที่ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐการ 10คน และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 11 คน รวมเป็นคณะกรรมการฯ ทั้งสิ้น 41 คน

นายธีระ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับการเลือกตั้ง จะเข้ามาทำหน้าที่ในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ออกระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาแผน และโครงการฟื้นฟูและพัฒนาองค์กรของเกษตรกร การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการ ออกระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการ และการใช้เงินคืน กำหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรเกษตรกร ดูแลรับผิดชอบ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร